

MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : สมเด็จพระเจ้า...
Date : - 9 ต.ค. 2543 Page : 24	Source : ไทยรัฐ No. 3082250
Keyword	

สมเด็จพระเจ้า...
สตรีแม่แห่งศตวรรษวิเศษ
จากคำเล่าขานของ
ม.ร.ว.ดิศนัดดา อติตราชเลขาฯ

ความสำคัญในพระมหากษัตริย์คุณที่คนไทย มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จพระอานันทมหิดลอยู่ในดวงใจของคนไทยไม่เสื่อมคลาย และในวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 6 มี.ค. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดการประชุมวิชาการขึ้น โดยในวันแรก ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ผู้ดูแลวังสระปทุม ซึ่งเคยรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในตำแหน่งราชเลขาธิการสมเด็จพระอานันทมหิดล รัชชูปมาบรรยายพิเศษเรื่อง สมเด็จพระอานันทมหิดล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่คนชายรับคำเชิญมาพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับสมเด็จพระอานันทมหิดล เพื่อเป็นการตอบแทนคณะแพทย์และพยาบาลที่ทำงานกันอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วงที่พระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคพระหทัย ณ พระตำหนักคดยสูง ซึ่งการถวายการรักษาในครั้งนั้นได้ต่อพระชนมายุของพระองค์ท่านต่อมาอีกถึง 5 ปี

ม.ร.ว.ดิศนัดดาบอกว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขณะทรงพระเยาว์ประทับอยู่บริเวณวัดอนงค์ ทรงเริ่มหัดอ่านเขียนที่บ้านโดยชนนีเป็นผู้ถวายการสอน จากนั้นเสด็จไปเข้าโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงหลายแห่ง บางแห่งเสด็จไปทรงศึกษาอยู่เพียง 1-2 เดือน ก็ปิดโรงเรียน และโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงในสมัยนั้นก็หายาก แต่การที่ทรงหัดอ่านเขียนที่บ้านทำให้ทรงมีนิสัยรักการอ่าน และจะเสด็จไปทรงอ่านหนังสือเรื่องอิเหนา สังข์ศิลป์ชัย พระอภัยมณีที่บ้านป่าสมบูรณ เพื่อนบ้านที่เปิดบ้านให้เข้าหนังสือทำให้ทรงเฉลียวฉลาดกว่าเด็กในวันเดียวกัน พระนิสสัยที่ทรงใฝ่รู้และทรงเรียนรู้ด้วยพระองค์เองนั้น ทรงปลูกฝังให้แก่พระราชธิดา พระราชโอรส อาทิ เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 8 ไม่โปรดท่องกลอนภาษาเยอรมัน พระองค์ก็ทรงเรียนภาษาเยอรมันเพื่อที่จะทรงท่องกลอนถวายแสดงวงทรงใฝ่รู้และทรงปลูกฝังพระนิสสัยเรื่องนี้ถวายส่วนพระโอรสองค์เล็กเมื่อทรงถามสิ่งใดสมเด็จพระอานันทมหิดลทรงตอบไม่ได้ ก็จะทรงซื้อ Book of Knowledge เพื่อให้ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง จากพระนิสสัยนี้ทำให้ผลการศึกษาของสมเด็จพระอานันทมหิดลเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการพยาบาลทรงได้เกรดเอและปีทุกวิชา



คราวหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงทอดถามพระชนนีว่า ขณะທີ່เสด็จไปทรงศึกษาที่สหรัฐอเมริกา นั้น ทรงได้สิ่งใดจากประเทศนี้ ทรงตอบว่า สิ่งแรกคือ อิสระ (คิดเอง ทำเอง) หรือจะเรียกว่า CAN DO เพราะในประเทศนี้เขาให้เด็กคิดและ



สร้างสรรค์ด้วยตนเอง และที่นี่ยังได้ทรงเรียนรู้ด้านสุขอนามัยจากสมเด็จพระบรมราชชนก เมื่อทรงศึกษาจบก็ทรงนำวิชาความรู้มาอภิบาลพระราชโอรส พระราชธิดา และหลานๆของพระองค์ทั่วประเทศ เรียกว่า ทรงอภิบาลทั้งครอบครัว ญาติมิตรและแผ่นดิน เพราะทรงงานให้แก่คนเป็นล้านๆในแผ่นดินไทย ครั้งหนึ่งมีรับสั่งว่า บ้านเรารู้ของเขายังน้อยกว่าในหลาย

ประเทศ ดังนั้น การพัฒนาจะต้องเริ่มจากการให้ความรู้คนและจะทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง เช่น เวลาที่จะทรงปลูกต้นไม้ก็จะทรงเพาะและปลูกด้วยพระองค์เอง ส่วนการเริ่มต้นการทรงงานเพื่อประชาชนในดินทุรกันดารนั้น ได้เริ่มเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในปี พ.ศ. 2502 และ 2510 ทำให้ได้เสด็จ ไปทรงเยี่ยมประชาชนในดินทุรกันดารที่รัฐเซาท์แคโรไลนา ได้ทรงเรียนรู้ถึงบริเวณที่ประชาชนยังขาดสุขอนามัย และจากนั้นโปรดให้เริ่มมูลนิธิ พอ.สว. ขึ้นในปี 2510 โดยให้แพทย์ พยาบาล เกษตรกร อาสาสมัครออกพื้นที่บริเวณเชิงดอยอินทนนท์

ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าวด้วยว่า งานของ พอ.สว. เริ่มจากความศรัทธาที่คนมีต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ซึ่งเรื่องความศรัทธานี้หากมีไม่ว่าองค์กรใดก็นำมาซึ่งความสำเร็จได้ จากนั้นพระองค์ทรงงานเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งก็คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ที่เริ่มจากพระกระแสรับสั่งที่ทรงถามคุณชัชวาลดิศนัดดา ว่า จะช่วยอะไรชาวบ้านที่ยากจนได้ จากนั้นอาสา

สมัครชาวแคนาดาเดียนก็แนะนำให้มูลนิธิฟื้นฟูงานฝีมือและหัตถกรรมต่างๆ ที่กำลังจะสูญหายไปเหมือนโนพินแลนด์และอีกหลายประเทศ มูลนิธิที่ตั้งขึ้นก็ชื่อของที่ชาวบ้านหามาประดับเสื้อผ้าขายคนมีสตางค์ ซึ่งถ้าสรุปแล้ว

ถือว่า สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงงานทั้งด้านสุขอนามัย การศึกษา และฟื้นฟูจิตใจ ที่ทรงคิดและทรงทำด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะ โครงการดอยตุงนั้นเป็นทั้งการปลูกคนและปลูกป่า ซึ่งคุณชัชวาลดิศนัดดาเห็นว่าพระองค์ท่านคือ The Lady of The CENTURY เพราะทรงเป็น The Healer of MAN & NATURE ทรงเป็น The Healer of MAN ของปวงชนชาวไทย และทรง

เป็น The Healer of NATURE เห็นได้จากโครงการดอยตุง ที่ในอดีตเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นนับพันๆไร่

ท้ายที่สุด ม.ร.ว.ดิศนัดดาสรุปว่า สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงเป็น 4 อย่างของคนไทยคือ ทรงเป็นพลังมานุษยวิทยา เพราะทรงเห็นว่ามนุษย์เท่าเทียมกันเมื่อเกิดมา แต่มีโลกสมมุติที่แตกต่างกัน ทั้งชื่อ ความรู้ ฐานะ บรรดาศักดิ์ ซึ่งคนต้องพัฒนาตนเองว่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไร ไม่หลงใหลไปตามสมมุติฐานของโลก รู้จักใช้ลาภยศให้เป็นประโยชน์ของสังคม เพื่อช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ และทรงให้ความสำคัญแก่คนทุกกลุ่ม

ชน และทรงงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง แต่ทรงมุ่งที่มนุษยธรรม ทรงยึดมั่นแนวคิดในระบบประชาธิปไตย ทรงใช้สิทธิ เสรีภาพ และการไม่เลือกปฏิบัติในการทรงงานและดำรงพระชนม์ชีพ ทรงให้เกียรติผู้ถวายงานทุกคน และทรงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทรงคิดว่าหากทรงงานพระองค์เดียวจะไม่ทำให้งานสำเร็จได้ และทรงเป็นนักเหตุผลนิยมงานที่ทรงนั้นอยู่บนหลักการและเหตุผล ทรงศึกษาปรัชญาต่างๆอย่างลึกซึ้ง และทรงเป็นนักพัฒนา โดยทรงเน้นให้ผู้ด้อยโอกาสช่วยตัวเองได้ ทรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความสามารถของแต่ละคน แสดงว่าทรงมีพระปรีชาสามารถที่จะใช้หลักปัจเจกบุคคลมาทำให้บรรลุผลตามเป้าหมาย.